



**กรมอนามัย**  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี

การยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ในสถานบริการสาธารณสุขให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม GCH ๒๐๒๐  
เขตสุขภาพที่ ๘

ชื่อผู้สรุป : นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์

เรื่อง : การยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม GCH ๒๐๒๐  
เขตสุขภาพที่ ๘

ที่มาของข้อมูลหรือแหล่งความรู้ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

วันที่ : ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

### เนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดฯ (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) ดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่ให้การบริการประชาชนตลอดเวลา ในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดของเสียจำนวนมาก ซึ่งอาจผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ สิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการดำเนินกิจกรรมของโรงพยาบาล มุ่งเน้นการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

### จุดเด่น

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี มีการพัฒนางานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 8 ในการร่วมแก้ไขปัญหา โดยพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนองค์ความรู้ อันได้แก่ การจัดการน้ำเสียจากการดูแลผู้ป่วย การจัดการเศษอาหารจากตึกผู้ป่วย สุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหาร สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการขับถ่าย การใช้พลังงานเชื้อเพลิง ตลอดจนการจัดการมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ เนื่องจากปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมรอบๆ ชุมชน

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการดำเนินกิจกรรมของโรงพยาบาล จึงผลักดันให้โรงพยาบาลมีการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นนวัตกรรม เกิดการแลกเปลี่ยน และขยายผลเชื่อมโยงการทำงานกับชุมชนในพื้นที่ การดำเนินงานในลักษณะแบบนี้จะช่วยให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค จึงทำให้โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 เป็นโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital ทั้ง 92 แห่ง นอกสังกัด 2 แห่ง แบ่งเป็นระดับพื้นฐาน 6 แห่ง ระดับดี 32 แห่ง ระดับดีมาก 42 แห่ง และระดับดีมาก Plus 14 แห่ง ทั้งนี้มีการขยายการดำเนินงานและพัฒนานวัตกรรม GREEN ไปสู่ชุมชน วัด และโรงเรียนอีกด้วย

### การนำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

- พัฒนาให้เป็นต้นแบบ GREEN office
- ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม GREEN ในองค์กรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เพื่อลดการเกิดของเสียใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด